

Ngõ i Nhái VNCH

Tác Giả: Chính Nghĩa

Chúa Nhật, 17 Tháng 6 Năm 2012 20:48

Nói về các hoạt động và chiến tích của lực lượng Biệt Động Quân Phòng Vệ Duyên Hải/Nhà Kè Thuộc của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).



Đây là đơn vị đặc nhiệm thực hiện các cuộc đột kích, xâm nhập vào Bắc Việt bằng các cuộc đổ bộ bằng đường thủy. Ngoài đơn vị này, Quân Lực VNCH còn có lực lượng Ngõ i Nhái thuộc quân chủng Hải Quân (HQ) đảm nhiệm các công tác vô cùng nguy hiểm qua các hoạt động trong lòng địch như phá hoại chiến hạm Bắc Việt, xâm nhập các mặt khu vực quân, vô hiệu hóa hoạt động đặc công thủy của đối phương, bảo vệ sự an toàn cho các tàu bè của VNCH và lực lượng đường biển.

Sau đây là tiến trình hoạt động và chiến sự của lực lượng Ngõ i Nhái Hải Quân VNCH, được biên soạn dựa theo tài liệu của Khái Quân số Phòng 5/Bộ Tổng tham Mưu Quân Lực VNCH, chiến sự của Hải Quân VNCH và bài viết của cựu Ngõ i Nhái Lê Quán (anh là ngõ i tham dự khóa huấn luyện khóa Ngõ i Nhái đầu tiên ở Đà Loan) được công bố trên tạp chí KBC.

TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH CỦA ĐƠN VỊ NGÕ I NHÁI

Vào tháng 7/1960, Việt Nam Cộng Hòa gọi mặt toán 16 quân nhân gồm 2 sĩ quan, 14 hạ sĩ quan và đoàn viên sang Đà Loan tham dự khóa huấn luyện Ngõ i Nhái, trong số đó có 8 ngõ i thuộc quân chủng Hải Quân, 5 ngõ i thuộc lực lượng Bộ An (Đà Phòng Quân), 3 ngõ i

thuộc Lực lượng Quốc gia Đệ nhất. Sau 5 tháng huấn luyện, có 14 người trúng tuyển kỳ thi mãn khóa, 2 người rút vì yếu thể lực. Hai tháng sau khi toán Ngô Văn Nhái mãn khóa tại Đài Loan về, Bộ Tổng Lãnh Sự Quân VNCH tiếp nhận chuyển giao tại Vũng Tàu đến Tổng Trưởng Ngô Đình Diệm duyệt xét. Báo chí lúc đó đã loan tin, tổng trưởng tiếp nhận và chuyển giao di chuyển này.

Vào thời gian này, một số đơn vị Quân Hoa Kỳ chuyển giao huấn luyện Ngô Văn Nhái cho Quân VNCH, nhưng sau khi biết được có một số quân nhân VNCH đã được huấn luyện tại Đài Loan thì họ khai thác ngay. Bộ Tổng Lãnh Sự Quân Hoa Kỳ đã gọi chuyên viên và đồng cấp Ngô Văn Nhái tại Hoa Kỳ sang để huấn luyện bổ túc cho 8 quân nhân Ngô Văn Nhái của Quân VNCH và 3 người Ngô Văn Nhái của Lực lượng Quốc gia Đệ nhất VNCH trong thời gian hai tháng tại Nha Trang. Mục đích của cuộc huấn luyện này là đào tạo các công nhân quân Ngô Văn Nhái về cách thức để kích phá hoặc các chi nhánh của Bộ Cảnh Sát tại miền Bắc.

CHUYẾN ĐÓNG KÍCH PHÁ TÀU CẠM VIẾT HỒN CẠM P

Chuyến công tác đầu tiên là toán Ngô Văn Nhái bí mật để kích phá hoặc tàu cạm quân Bộ Cảnh Sát Hồn Cạm p. Toán được chia làm 2 tổ, mỗi tổ hai người. Tổ thứ nhất có 2 công nhân quân thu được quân chủng Quân là hai chiến binh Lê Văn Kinh và Nguyễn Hữu Thọ, tổ thứ 2 là hai chiến binh Nguyễn Văn Tâm và Lê Văn Chuyên. Cả hai tổ xuất phát từ Đà Nẵng bằng ghe của Hải Thủy trong một đêm tối tăm. Ghe chở toán công nhân quân vượt qua Bến Hải tiến tới Hồn Cạm p với đồng công nhân và mìn tự tính nhẩm.

Trong khi đặt mìn vào tàu cạm Bộ Cảnh Sát, không hiểu vì lý do gì mìn nổ quá sớm trong khi các người Ngô Văn Nhái đang trên đường rời ra khỏi để rút lui. Vì thế mà cả toán bắt đầu phát giác. Anh Lê Văn Kinh bắt đầu, 3 công nhân quân còn lại kiên quyết không đưa hàng và bỏ vào quân Bộ Cảnh Sát sau đó đã bắt đầu sát hại trên. Anh Lê Văn Kinh bắt đầu án công Sơn xạ khổ sai chung thân. (Theo tài liệu của ông Lê Quán, anh Lê Văn Kinh được công Sơn thả vào năm 1980 và trở về miền Nam với một chân bết trần vì bắt tra trên bằng điện).

Năm 1961, đến Ngô Văn Nhái của Quân VNCH với sự hợp tác của đơn vị Ngô Văn Nhái Quân Hoa Kỳ đã tiếp nhận một khóa huấn luyện Đệ nhất tại Đà Nẵng với 35 khóa sinh. Từ năm 1965 đến 1968, Quân VNCH đã tiếp nhận 3 khóa huấn luyện Ngô Văn Nhái tại Nha Trang: khóa 1 có 41 khóa sinh, tất cả đều tốt nghiệp, khóa 2 có 48 khóa sinh tốt nghiệp, khóa 3 có 45 người tốt nghiệp. Sau đó, các khóa 4, 5 và 6 được chuyển giao tại Cam Ranh với tổng số khóa sinh huấn luyện khoảng 150 người.

Năm 1968, Hoa Kỳ đã yêu cầu cho Hải Quân VNCH trong kế hoạch giải tử nạn và nhân viên đổ bộ Hoa Kỳ và Phi Lộ Tận để theo học các khóa như Trục Vớt (salvage) chuyên vớt các tàu chìm, khóa Tháo Gỡ Chết Nổ (Explosive Ordnance Disposal, gọi tắt là EOD) chuyên tháo gỡ chết nổ và bom vớt các chiến hạm đắm và neo trong các sông rạch ngoài khơi, chuyên đổ bộ công thủy của Công quân đổ tìn phá hoại, khóa Underwater Demolition Team (UDT) chuyên phá hủy các công trình vớt tìn các bom bi n và hời công cũng như đổ tìn phá tàu đổ ch quân.

Năm 1970, lĩc lĩc ng Ngô Văn Hải gia tăng quân sĩ nhĩng thiũu hời sĩ quan nĩn Bĩn Tĩn ng Tham Mũu Quân Lĩc VNCH chĩp thuũn cho ban chĩ huy lĩc lĩc ng Ngô Văn Hải đổ n Trĩn ng Bĩn Binh Thĩ Đĩc đĩ tuyũn mĩ sĩ quan, cĩ 20 ngĩn đĩc chĩn, tĩt cĩ đĩc gĩ đĩn Trĩn ng Sinh Ngĩ Quân Đĩ đĩ hĩc tĩng Anh và sau đĩ đĩc Hĩ Quân Hoa Kỳ gĩ sang Mĩ thĩ huũn khóa đĩc biũt Ngĩ Văn Hải. Trong sĩ 20 sĩ quan theo hĩc, cĩ 11 tĩt nghiũp và sau khi trĩ vĩ Viũt Nam chĩn đĩu mĩt thĩ gian, hĩn mĩt nĩa đĩ trĩn.

LIÊN ĐOÀN NGÔ VĂN HẢI TRONG GIAI ĐOẠN TỈ 1970-75

Cũng trong năm 1970, Liên Đĩ Ngĩ Văn Hải đĩc đĩ thành Liên Đoàn Ngĩ Văn Hải vĩ 3 đĩn vĩ cĩ hĩu: đĩn vĩ Hĩ Kĩch, đĩn vĩ Tháo Gỡ Chết Nổ, đĩn vĩ Trĩc Vĩt, mĩ đĩn vĩ đĩc giao trách nhiũm thĩc hiũn các công tác theo ngành chuyên mĩn riĩng biũt.

Đĩn vĩ Hĩ Kĩch chuyên vĩ đĩt kĩch bĩt thĩn vào các sào huyũt cĩa đĩ ch quân. Các cĩ mĩ quân Hĩ Kĩch đĩ tĩn công chĩp nhĩng vào các mĩt khu cĩa đĩ ch, nhĩt là trong lúc cĩ các buũi hĩp mĩt cĩa các cán bĩ cao cĩp cĩa Công quân. Ngoài ra, trong nhiũu chuyũn công tác, các toán Hĩ Kĩch tĩn công vào trĩi giam cĩa Công quân đĩ gĩi thoát tù binh. Trong khi hoĩt đĩng trong lòng đĩ ch, các cĩ mĩ quân Hĩ Kĩch đĩu ngĩy trang vĩi quũn áo bà ba đen, đĩi nón cĩi, đi dép Bình Trĩ Thiên, trang bĩ súng AK-47 y hĩt nhĩ cán binh Viũt Công. Nhiũu lĩn, hĩ đĩ len lĩi vào hàng ngũ đĩ ch mà đĩi phĩng không biũt. Và cũng đĩ nhiũu lĩn, các toán Hĩ Kĩch đĩ bí mĩt đĩt kĩch lĩnh thĩ miũn Bĩc bĩng xuũng cao su và bĩi tĩ ngoài khĩi vào bĩ.

Tĩ Nam phĩn, do đĩa thĩ cĩ nhiũu sông rĩch nĩn đĩc công thĩy cĩa Công quân luôn tìm cách làm tĩc nghiũn thĩy lĩ, cĩn trĩ sĩ lĩu thông bĩng đĩng thĩy bĩng cách đĩng chìm tàu bè cĩa các giang đĩn Hĩ Quân VNCH. Vĩ vĩy mĩi lĩn cĩ tàu chìm là các toán cĩa đĩn vĩ Trĩc Vĩt đĩc đĩu đĩng khĩn cĩp đĩn đĩ gĩi tĩa lĩu thông. Đĩn vĩ này đĩi hĩi cĩp chĩ huy phĩi gĩi tĩn toán, thông thĩo kĩ thuũt và cĩ nhiũu kinh nghiũm.

Từ năm 1968 cho tới khi cuộc chiến kết thúc, Bộ Việt tăng cường phá hoại bằng cách thả dìm công thủy lôi nổ mìn để kích phá hoại các tàu bè VNCH và Đảng Minh neo và đậu tại các bãi. Để chặn đứng các hoạt động công thủy của Công quân, đến với Tháo Gạc Chết Nổ đã hoạt động rải thả u hiêu trong nước để chặn ngòi Ngô Văn Nhái của đội phá hoại. Các toán của đến với này đã bắt sống và tiêu diệt nhiều ở Công Thủy Việt Công và tháo gạc nhiều ở quân mình chết do các toán công thủy của Công quân thả vào tàu bè VNCH và Đảng Minh.

CHÍNH NG ĐỘI NG CHIẾN BINH CỦA NG VĂN NHÁI

Đã trở thành một Ngô Văn Nhái, chiến binh phải có sức khỏe tốt tốt để chịu đựng suốt 18 tuần huấn luyện về cách thở và tinh thần, phải đi được ít nhất phải 2 hải lý (mỗi hải lý gồm 1,852 mét). Nhiệm vụ huấn luyện chính thức gồm có bơi lội, thả dìm, chày búa, cày chiến, nhẩy dù, thả chết nỏ, thám sát bãi mìn và phá hủy công trình ngòi nổ, thả kích, chèo thuyền cao su, và lặn sâu 130 bả Anh. Trong 18 tuần huấn luyện đặc biệt có một tuần là môn danh là tuấn lặn thả a ngòi nổ, tuần này là tuần lặn ba và bắt đầu từ 8 giờ sáng thả Hai và chết thả vào 4 giờ chiều thả Sáu.

Suốt cả tuần khóa sinh đặc biệt ăn nhậu không được ngon. Suốt ngày bắt buộc chày búa, bơi lội, chèo thuyền. Huấn luyện viên "quy rầy và hành hạ" thân thể khóa sinh tới mức tới đa. Suốt cả tuần môn thả dìm các khóa sinh đặc biệt cho ăn nhậu không ai ăn uống gì đặc biệt vì quá mệt mỏi, mỗi bữa ăn chỉ ăn được vài miếng mà thôi, phần nhiều khóa sinh chỉ lấy mùi cam hay chanh thả bỏ vào miếng ngòi m cho đỡ khát rồi mau rồi bàn ăn để tìm chút ngọt ngào một lúc. Nhiệm vụ khi thả nỏ xuống chày một phút thì nghe tiếng còi ré lên và phải chày ngay đến chết tốp hốp, nếu đến trễ phải bắt ít nhất là 50 cái hít thở. Nếu trong tuần này có từ 50 đến 60% khóa sinh bắt lỗi vì không chịu nổi.

Trong suốt cuộc chiến, số thành vong, tử trận của Liên Đoàn Ngô Văn Nhái lúc nào cũng cao so với số khóa sinh tốt nghiệp. Do đó, không thể có đủ số khóa sinh để cung cấp, bổ sung cho các đến với đang thiêu huật quân số. Vì cào tào Ngô Văn Nhái càng ngày càng khó khăn vì số nguy hiểm của công tác và số đòi hỏi quá nhiều ở huấn luyện. Do đó, trong các khóa huấn luyện sau này, số thành tình nguyện ít hơn so với các khóa trước. Từ khi thành lập cho đến khi cuộc chiến kết thúc, có đến 60% Ngô Văn Nhái hy sinh, trong số những người còn sống, có 1/3 được di tản sang Hoa Kỳ.

Ng i Nhái VNCH

Tác Giả: Chính Ngh a

Chúa Nhật, 17 Tháng 6 Năm 2012 20:48

Chính Ngh a